



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๕๔,๙๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทย

ดร.วิชูกร ทองหล่อ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากบทบาทของภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกที่เปิดสอนภาษาไทยมี 3 หลักสูตรคือ 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มี 3 แขนงคือภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ และภาษาไทยเพื่อสื่อสารมวลชน 2.หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต (กศบ.5 ปี) ผลิตครูภาษาไทยเรียน 5 ปี ทำร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบวิชาการสอน ส่วนคณะมนุษยศาสตร์สอนวิชาเอกคือภาษาไทย 3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาภาษาและวรรณคดีไทย คติชนวิทยาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนี้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศสมาชิกเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนอย่างกัมพูชาและเวียดนามนิยมเรียนภาษาไทยกันมาก ซึ่งประเทศอื่นๆ ก็อยากเรียนภาษาไทยโดยจัดครูไปสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศ

เทศอื่นๆ แต่ มศว ไม่อาจจะบริการได้ทั้งหมด เหตุที่ประเทศเพื่อนบ้านอยากเรียนภาษาไทยก็เพราะเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นฮับ ซึ่งเป็นฐานในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ตลอดถึงที่ตั้งของประเทศไทยก็อยู่ตรงกลาง ไม่ว่าจะไปประเทศไทยก็ต้องผ่านประเทศไทยก่อน ภูมิภาคของประเทศไทยมันทำให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง ประเทศเพื่อนบ้านมองประเทศไทยเสมือนตลาดศูนย์กลางๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงาน คนต่างชาติในประเทศแถบอาเซียนจะมองการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยว่าเป็นการให้โอกาส การเรียนรู้ภาษาไทยคือการสร้างโอกาสให้ตัวเอง เพื่อนบ้านมองประเทศไทยว่าเป็นแหล่งโอกาส

“คณะมนุษยศาสตร์ มศว ทำงานร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ภายวาทน ได้ไปตั้งภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในประเทศเวียดนาม ซึ่งได้แก่ ฮานอย โฮจิมินห์ และที่ดานัง เปิดเป็น

วิชาเอกภาษาไทย และ มศว ยังส่งอาสาสมัครที่กำลังเรียน ป.ตรี ป.โท ในหลักสูตร กศบ.5 ปี ที่จบออกไปเพื่อเป็นครู เราได้ส่งอาสาสมัครไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศเวียดนามด้วย และอาสาสมัครทุกคนได้รับเงินเดือนของกระทรวงการต่างประเทศ มศว ยังได้รับการทาบตามจากกระทรวงการต่างประเทศให้ไปเปิดหลักสูตรสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชาด้วย แต่เรายังไม่ได้ไม่เต็มที่ ตอนนี้อาจารย์เอกภาษาในในระดับปริญญาเอก สพร. อยากให้ มศว เปิดสอนในกัมพูชา และพม่า แต่ยังมีปัญหาเรื่องกำลังคน ซึ่ง สพร.ให้การยอมรับและเชื่อถือ ในหลักสูตร การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติอย่างมาก เพราะ มศว เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ และทำได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในประเทศที่พร้อมอย่างเกาหลี ญี่ปุ่น สำหรับประเทศเล็กๆ มศว ก็พยายามช่วยเหลืออยู่”

